

ชื่อหัวเรื่อง : ศึกษาการดำเนินงานของบริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดทำ : นางสาวรุ่งฤดี ทรรปณะวิภาส รหัส 9037 99 37

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชา : อาจารย์บุญสุข นาคดี

ปีการศึกษา : 2538

### บทคัดย่อ

การศึกษากิจการดำเนินงานของบริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพียงบริษัทเดียวและบริษัทแรกในประเทศไทย โดยศึกษาถึงลักษณะวิธีการดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารงานของบริษัท ศึกษาปัญหา โอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน รวมถึงช่องทางและโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยทำการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การสัมภาษณ์บุคคลทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาค้นคว้าต่อไป

บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากภาครัฐบาล แต่มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นองค์กรอิสระ เพื่อดำรงความเป็นกลางและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ โดยอำนวยความสะดวกด้านวิเคราะห์ และประเมินสถานะความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามแผนพัฒนาระบบการเงินของประเทศในการพัฒนาตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ โดยการจัดอันดับเครดิตจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน ผู้ออกตราสาร และสถาบันการเงิน ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลอันดับเครดิตประกอบการพิจารณาในการดำเนินธุรกิจ

จากผลการศึกษา ธุรกิจจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือในประเทศไทย คือ บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด พบว่าปัญหาที่บริษัทกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ นั้นเกิดจากสภาพตลาดตราสารหนี้ยังไม่เจริญเติบโตมากพอ และความไม่เข้าใจถึงการระดมทุนในรูปแบบ

ของตราสารหนี้ ดังนั้น ทำให้บริษัทประสบปัญหาภาวะขาดทุนจากการดำเนินงานและบริษัทตั้งเป้าหมายค้ำหนุนในปี 2539 จึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการแก้ไขปัญหา โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐบาลที่มีส่วนผลักดันให้ตลาดตราสารหนี้ของไทย เติบโตขึ้น โดยการออกกฎหมายสนับสนุนเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ แก่บริษัทที่ต้องการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนด้านดอกเบี้ยในการระดมทุนต่ำ ทำให้เกิดแรงจูงใจในการใช้ช่องทางนี้เพื่อการระดมทุน อันจะส่งผลให้บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจได้บรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้